

Số: 64/BC-UBND

Trà Tân, ngày 3 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn xã Trà Tân

Thực hiện Công văn số 55/PTP ngày 24 tháng 15 năm 2022 của phòng tư pháp huyện Trà Bông về báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) sáu tháng đầu năm 2022. Nay, Ủy ban nhân dân xã Trà Tân báo cáo kết quả như sau:

I. Kết quả đạt được

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn xã

Được sự quan tâm hướng dẫn của Phòng Tư pháp huyện Trà Bông; chỉ đạo của Đảng ủy xã và sự phối hợp của Mặt trận và các ban, ngành hội đoàn thể trong hệ thống chính trị của xã, ngay 6 tháng đầu năm 2022, lãnh đạo UBND xã đã chỉ đạo ban hành Kế hoạch số 16/KH- UBND ngày 15/02/2022 về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn xã Trà Tân, để triển khai thực hiện trong năm. Bên cạnh đó, trên cơ sở kế hoạch của xã, bộ phận Tư pháp – Hộ tịch xã xây dựng kế hoạch cụ thể cho mỗi đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã và thông báo cho Nhân dân biết, tham dự.

2. Kết quả thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

a. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Để thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã, trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND xã chỉ đạo thực hiện các trình tự, thủ tục để quyết định công nhận tuyên truyền viên pháp luật của xã.

Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp cùng Mặt trận, các hội đoàn thể xã và phối hợp với phòng, ban chuyên môn cấp trên tiến hành tổ chức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã với một số văn bản luật như:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND xã phối hợp với Mặt trận và các hội, đoàn thể thực hiện được 04 buổi tuyên truyền các nội dung trước, trong và sau tết Nguyên đán âm lịch năm 2022; lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật tại 04 thôn trên địa bàn xã, với khoảng hơn 160 lượt người tham dự.

b. Công tác hòa giải ở cơ sở.

Hoạt động Hòa giải ở cơ sở và hoạt động của tổ hòa giải luôn được quan tâm, trong năm 2022, UBND xã Trà Tân phối hợp với Mặt trận TQVN xã thường xuyên hướng dẫn công tác hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở các thôn trên địa bàn xã.

Đến nay, các tổ hòa giải tại thôn đã tiếp nhận 2 vụ việc tranh chấp nhỏ phát sinh tại thôn và tổ chức hòa giải xong 2 vụ việc. Kinh phí hỗ trợ cho mỗi cuộc hòa giải là 200.000 đồng.

c. Việc tổ chức ngày pháp luật và xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.

- UBND xã vẫn thường xuyên duy trì Tủ sách pháp luật, có phân công công chức quản lý và chỉ đạo trực tiếp trong hoạt động khai thác, quản lý Tủ sách pháp luật. Thường xuyên tuyên truyền về vị trí, vai trò của Tủ sách pháp luật trong việc nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Vận động, giới thiệu cho cán bộ và nhân dân đến nghiên cứu, đọc sách, báo, tài liệu pháp luật.

d. Bố trí kinh phí cho công tác PBGDPL.

- UBND xã đã phân bổ kinh phí cho công tác tuyên truyền pháp luật

II. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; và việc khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn xã cũng có những khó khăn nhất định; trong đó, UBND xã Trà Tân là một xã miền núi, đời sống kinh tế của Nhân dân còn nghèo, trình độ dân trí còn thấp nên công tác tuyên truyền, công tác hòa giải ở cơ sở cũng gặp nhiều khó khăn; bên cạnh đó, hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin nên cán bộ và Nhân dân ít quan tâm đến việc nghiên cứu sách báo tại Tủ sách pháp luật của xã.

III. Kiến nghị đề xuất:

UBND xã Trà Tân kính đề nghị UBND huyện, Phòng Tư pháp huyện quan tâm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức các lớp tập huấn về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở.

Trên đây là tình hình triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn xã Trà Tân. Kính báo cáo các cấp lãnh đạo biết, theo dõi và có hướng chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Phòng TP huyện;
- Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- TP-HT xã;
- Lưu: VT.

